

Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

(Đăng theo đơn vị bầu cử và theo thứ tự a, b, c)

Đơn vị bầu cử số 12 (toàn huyện Cam Lâm)

Sẽ đổi mới hơn nữa hoạt động giám sát



- *Họ và tên: Lương Dục; sinh ngày 20-4-1961*

- *Quê quán: xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam*

- *Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Xây dựng Đảng - chính quyền nhà nước; Cao cấp lý luận chính trị*

- *Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cam Lâm; đại biểu HĐND cấp huyện, cấp tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016*

Nhiệm kỳ 2016-2021 này, tôi vinh dự được là ứng cử viên đại biểu HĐND ở 2 cấp tỉnh và huyện. Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND, tôi nguyện góp phần xây dựng Cam Lâm - quê hương thứ hai của tôi ngày càng phát triển. Bên cạnh gương mẫu chấp hành, tôi sẽ vận động nhân dân thực hiện đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; liên hệ chặt chẽ với cử tri; nghiêm túc thực hiện tiếp xúc cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri. Đồng thời, tích cực tham gia thảo luận, biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp.

Tôi xác định sẽ chú trọng đổi mới hơn nữa hoạt động giám sát, thể hiện tốt nhất sức mạnh phản biện của cơ quan dân cử. Đây cũng là cách khẳng định vai trò, vị trí của HĐND trong hệ thống chính trị tại địa phương. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo của nhân dân, tôi sẽ cùng các đại biểu HĐND xem xét, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức hữu quan giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, báo cáo cho người khiếu nại, tố cáo biết kết quả.

Nỗ lực đề xuất các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội

- *Họ và tên: Trần Thị Lệ Huyền; sinh ngày 13-12-1982*

- *Quê quán: xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi*

- *Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán*

- *Nghề nghiệp, chức vụ: Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cam Lâm*



Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tập trung thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật. Luôn lắng nghe những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trên từng lĩnh vực, vấn đề, hoàn cảnh..., phản ánh trung thực ý kiến và kiến nghị của cử tri với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; hướng dẫn, giúp cử tri thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Cùng với đại biểu HĐND tỉnh tham gia đóng góp các ý kiến, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và huyện Cam Lâm nói riêng. Đồng thời, tích cực nghiên cứu, tham gia trong các quá trình ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh sao cho có tính khả thi cao, thiết thực với cuộc sống, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Nỗ lực thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ để góp phần bảo đảm trong thu chi ngân sách. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý tài chính; đề xuất các biện pháp về tài chính để bảo đảm quản lý, sử dụng có hiệu quả tiền và tài sản nhà nước trong các đơn vị có sử dụng vốn nhà nước...

Chăm lo cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, hải đảo

- *Họ và tên: Nguyễn Thanh Lâm; sinh ngày 21-9-1961.*

- *Quê quán: xã Bình An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định*

- *Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, Thạc sĩ mạng và hệ thống điện.*

- *Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hoà*



Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ tập trung thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri để lắng nghe và ghi nhận đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của cử tri để phản ánh, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tham gia đầy đủ các cuộc giám sát chuyên đề của các ban HĐND tỉnh để giám sát việc triển khai các dự án, chương trình nhằm đem lại quyền lợi, lợi ích cho người dân.

Thứ hai, tập trung chỉ đạo Công ty Cổ phần Điện lực đảm bảo điện phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, phục vụ mục đích chính trị, an ninh xã hội trên địa bàn tỉnh. Có nhiều dự án cấp điện phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đối với các kiến nghị của cử tri liên quan đến ngành điện, tôi sẽ chỉ đạo để nhanh chóng giải quyết trong thẩm quyền quyết định của mình; các kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ báo cáo cấp trên để giải quyết.

Thứ ba, đối với các kiến nghị không thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình, tôi sẽ báo các ngành liên quan để giải quyết; giám sát việc giải quyết để trả lời cho cử tri được rõ, góp phần vào thúc đẩy giải quyết các vướng mắc trong xã hội.

Thứ tư, tôi sẽ tham gia đầy đủ các đợt tập huấn của HĐND để nâng cao năng lực của bản thân, đóng góp tích cực và có chất lượng cho các vấn đề HĐND quyết nghị.



Quan tâm giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn

- *Họ và tên: Nguyễn Văn Nhuận; sinh ngày 20-1-1979.*

- *Quê quán: thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định*

- *Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Xã hội nhân văn*

- *Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh*

Nếu vinh dự được tin nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ nỗ lực tập trung làm tốt những công việc sau:

Tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri. Qua đó, phản ánh trung thực các vấn đề mà cử tri quan tâm, bức xúc đến HĐND tỉnh và giám sát giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị, đảm bảo cho những ý kiến chính đáng của cử tri được giải quyết có kết quả cao nhất.

Tôi quan tâm đến các chính sách giáo dục - đào tạo, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên lao động nghèo và thanh niên nông thôn. Tôi sẽ kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền đầu tư ngân sách nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và cơ chế trợ giúp cho học sinh, sinh viên có môi trường và điều kiện học tập tốt nhất. Là cán bộ đoàn, tôi sẽ xây dựng các nội dung hoạt động đoàn gắn với hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ cho thanh niên lập thân, lập nghiệp...

Bên cạnh đó, quan tâm đến các chính sách, giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu nhi. Tôi sẽ kiến nghị chính quyền đầu tư các địa điểm sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, khu vui chơi cho trẻ em và mở nhiều lớp giáo dục kỹ năng sống cho các đối tượng thanh thiếu nhi. Đồng thời, kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước có chính sách và biện pháp tích cực hơn nữa để phòng chống các tai nạn thương tích trong đối tượng thanh thiếu nhi, đặc biệt là tai nạn giao thông và đuối nước...

Từ những kiến nghị của cử tri, các tầng lớp thanh niên, tôi sẽ cùng với các tổ chức thanh niên nghiên cứu, phát động thành phong trào quần chúng để kết

nội nguồn lực xã hội, thực hiện các nguyện vọng chính đáng của cử tri và thanh niên.

Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu nông, thủy sản Khánh Hòa

- *Họ và tên: Huỳnh Long Quân; sinh ngày 29-12-1965*

- *Quê quán: xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa*

- *Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ sau thu hoạch; Cử nhân Chế biến thủy sản, Cử nhân Quản trị kinh doanh*

- *Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods - F17, kiêm Giám đốc Nhà máy Chế biến thủy sản F17*



Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ nỗ lực thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một đại biểu HĐND, đồng thời phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

Với kinh nghiệm nhiều năm và chuyên môn sâu ở lĩnh vực công nghệ và an toàn thực phẩm, tôi sẽ hướng đến một nền sản xuất nông, ngư nghiệp không có chất cấm, không có chất độc hại, vi sinh vật gây bệnh hoặc dư lượng hóa chất vượt mức cho phép, đảm bảo thực phẩm sạch, an toàn cho người sử dụng. Hoạt động sản xuất, nuôi trồng, chế biến... được kiểm soát bằng chương trình, hệ thống quản lý chất lượng, thiết bị máy móc kiểm tra hiện đại, tin cậy, khoa học. Nghiêm khắc xử lý các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm cũng như thông tin đầy đủ, khuyến cáo người tiêu dùng trên các phương tiện thông tin đại chúng về thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc, sử dụng hóa chất bừa bãi.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ sau thu hoạch, xây dựng thương hiệu nông, thủy sản Khánh Hòa, nâng cao giá trị sản xuất cho người dân. Trong đó, chú trọng đến việc sử dụng phương thức, công nghệ chế biến hiện đại, giảm hao hụt, nâng cao giá trị, chất lượng nông, thủy sản Khánh Hòa xứng với tiềm năng của tỉnh. Xúc tiến xây dựng thương hiệu nông, thủy sản Khánh Hòa đủ sức cạnh tranh trong nước cũng như đảm bảo chất lượng xuất khẩu ra các nước phát triển.

Ưu tiên giải quyết việc làm cho nông dân, ngư dân bằng cách phát triển các doanh nghiệp chế biến thủy sản, nông sản, chăn nuôi. Kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nông thôn, thủy sản, dệt may...; hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết nhiều lao động, nhất là lao động nông thôn, lao động nghèo ở những khu vực còn gặp nhiều khó khăn, góp phần xóa đói giảm nghèo một cách bền vững.

Giám sát việc cải cách thủ tục hành chính một cách hiệu quả, giải quyết tốt các khiếu nại, bức xúc của người dân. Trong đó, tập trung giảm phiền hà, chống quan liêu, giám sát việc giải quyết thắc mắc, khiếu nại thỏa đáng của người dân. Xây dựng mối quan hệ gần gũi, thân thiện, dân chủ, tích cực giữa chính quyền và nhân dân.



Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh, nâng cao đời sống nhân dân

- *Họ và tên: Đào Công Thiên; sinh ngày 10-6-1962*

- *Quê quán: xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định*

- *Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế; Cử nhân Tài chính kế toán; Cử nhân Luật*

- *Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh*

Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ nỗ lực thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một đại biểu HĐND, cụ thể như sau:

Trong hoạt động của HĐND, tôi sẽ chú trọng phối hợp với các ngành, các cấp cùng HĐND tỉnh hoạch định và quyết định những chủ trương, chính sách để phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Bên cạnh đó, tôi sẽ chú trọng vào các vấn đề cử tri quan tâm như: đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh, sản xuất nông nghiệp, giao thông; tăng cường chất lượng dịch vụ về điện, nước, khám chữa bệnh, thu gom xử lý rác thải, nước thải; cải tiến thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sử dụng các dịch vụ hành chính công; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; đôn đốc, giám sát việc triển khai các dự án trong và ngoài ngân sách; định hướng, hỗ trợ sản xuất và

tiêu thụ nông sản, thủy sản, phát triển kinh tế ở vùng nông thôn; ứng phó với hạn hán, biến đổi khí hậu...

Với nhiệm vụ được phân công, tôi sẽ phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả 4 chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh, đồng thời phát triển vùng kinh tế trọng điểm khu vực vịnh Cam Ranh. Bên cạnh đó, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên, chú trọng bảo vệ sinh thái biển, rừng và vệ sinh môi trường.

Nâng cao năng lực khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phát triển văn hóa - xã hội theo hướng bền vững, quan tâm công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội, trước hết là tạo việc làm, giảm hộ nghèo, nâng cao mức sống cho nhân dân, đặc biệt là người già, neo đơn, tàn tật không có sức lao động, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; kiên quyết đấu tranh, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phát huy quyền dân chủ XHCN của nhân dân để xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Nghiên cứu xây dựng chính sách các chương trình kinh tế trọng điểm

- *Họ và tên: Mai Xuân Thương; sinh ngày 26-11-1961*

- *Quê quán: xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên*

- *Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế*

- *Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn*



Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu HĐND, chú trọng vào những vấn đề sau đây:

Một là, thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc với cử tri, lắng nghe và chuyển tải những kiến nghị của cử tri và nhân dân đến HĐND tỉnh; tích cực thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết của HĐND trong các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng; thực hiện giám sát việc triển khai các nghị quyết và chất vấn những vấn đề liên quan đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Hai là, quan tâm góp ý xây dựng các chính sách liên quan đến 4 chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh, đặc biệt về nội dung nông nghiệp, nông dân, nông thôn như: chính sách phát triển kinh tế miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng nông thôn mới; phát triển khoa học công nghệ; chính sách khuyến nông; phát triển ngành nghề và đào tạo nghề cho lao động nông thôn; vấn đề cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường tại địa phương; chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp...

Ba là, quan tâm việc xây dựng các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp cho thanh niên, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bốn là, tăng cường công tác cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước để phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt hơn; bảo đảm công khai, minh bạch mọi quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia giám sát; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân.



Chú trọng vấn đề hỗ trợ các hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ

- *Họ và tên: Nguyễn Diễm Diên Trang; sinh ngày 19-11-1986*

- *Quê quán: xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế*

- *Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh*

- *Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển du lịch White Water Việt Nam.*

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào HĐND tỉnh, tôi sẽ đặc biệt quan tâm đến vấn đề hỗ trợ các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ tiếp cận nguồn vốn từ các ngân hàng bằng những chương trình cho vay thiết thực, cụ thể, phù hợp với từng lĩnh vực kinh doanh. Bên cạnh đó, tôi sẽ chung tay tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong kinh doanh của người dân, lắng nghe những ý kiến của cử tri để có những kiến nghị hỗ trợ kịp thời. Tôi cũng quan tâm đến một số vấn đề nổi cộm ở các khu công nghiệp, giám sát hoạt động của các khu công nghiệp để không làm nguy hại đến môi trường sống của người dân và hệ sinh thái tự nhiên.

Từng có thời gian làm giảng viên đại học nên tôi cũng dành sự quan tâm đến vấn đề thực hiện công tác cải cách giáo dục. Tôi mong rằng, thông qua những kiến nghị của mình sẽ góp phần đưa ra các giải pháp đảm bảo công bằng giữa đầu tư cho giáo dục tại vùng đô thị và vùng nông thôn, miền núi.

Ngoài ra, vấn đề xóa đói giảm nghèo bền vững cho người dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số; đảm bảo nhà ở, nước sạch, đất sản xuất của các hộ nghèo người dân tộc thiểu số... cũng là những ưu tiên trong chương trình hành động của tôi nếu được trúng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Theo baokhanhhoa.com.vn